

Khẩn trương đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống

Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với tinh thần "nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất" trong triển khai thực hiện Nghị quyết, ngày 12/2/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 41-CTr/TU; ngày 13/2/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với thực tiễn Thái Bình.



Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Hải Minh chi nhánh Thái Bình (cụm công nghiệp Quý Ninh, huyện Quỳnh Phụ) đầu tư dây chuyền hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của tỉnh

Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tốc độ và sự bùng nổ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống đổi mới, phát triển đất nước. Trước những đòi hỏi mạnh mẽ về đột phá phát triển

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 57-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chính là hồi trống hiệu triệu, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân phải khẩn trương vào cuộc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, trong Chương trình hành động số 41-CTr/TU và Kế hoạch số 26/KH-UBND, tỉnh Thái Bình đề ra mục tiêu tổng

quát: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh đạt trình độ tiên tiến, góp phần quyết định đưa tỉnh Thái Bình bứt phá đến năm 2030 trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá, đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng. Để thực hiện mục tiêu tổng quát này, nhiều mục tiêu cụ thể được nêu như: Phần đầu đến năm 2030 đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế phần đầu đạt mức trên 55%; quy mô kinh tế số chiếm 30% GRDP của

tỉnh; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 80%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% trong tổng số doanh nghiệp. Tầm nhìn đến năm 2045: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng; quy mô kinh tế số đạt từ 45% GRDP trở lên. Trên cơ sở đánh giá từ hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ của địa phương và dựa trên những thế mạnh

vốn có, Thái Bình đề ra một số lĩnh vực trọng tâm ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ thời gian tới như: y - dược, giống cây trồng, thủy sản, làng nghề truyền thống, công nghiệp phụ trợ, phát triển đô thị thông minh..., đồng thời quan tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ, trong đó bố trí ngân sách địa phương cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phần đầu mức 3% tổng chi ngân sách địa phương hàng năm và ưu tiên tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Chương trình hành động số 41-CTr/TU đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về nhiệm vụ này, Chương trình hành động nhấn mạnh các cấp, các ngành và từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị phải xác định được cụ thể từng nhiệm vụ trong chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương châm "5 rõ": "Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả".

Tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Những năm qua, lĩnh vực khoa học, công nghệ của Thái Bình được cơ

cấu theo hướng: Tích cực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo đồng thời nhanh chóng đưa các tiến bộ khoa học, công nghệ áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Nổi bật, trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã khảo nghiệm, tuyển chọn hàng trăm giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, đưa vào sản xuất như giống lúa lai Phúc Thái 168, dưa lê Kim Bạch, Cẩm Châu, bí đá trái dài... Trong chăn nuôi, đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ cơ cấu lại giống vật nuôi góp phần hạn chế dịch bệnh. Nhiều mô hình được bà con nông dân đánh giá cao về hiệu quả kinh tế và môi trường như mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học xử lý chất thải, mô hình nhân giống gà Tô, nuôi ong ngoại lấy mật trong thùng kế... Trong lĩnh vực y tế, khoa học, công nghệ đã có những đóng góp tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Đội ngũ cán bộ y tế là đội ngũ trí thức tiêu biểu của tỉnh trong ứng dụng khoa học, công nghệ vào công việc hàng ngày. Với sự trợ giúp của các trang thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế trong tỉnh đã khai thác, làm chủ trang thiết bị, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, qua đó nâng cao năng lực khám, chẩn đoán và điều trị. Hiện tại, 100% cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân gắn chip... nhiều đơn vị đã triển khai thành công bệnh án điện tử tích hợp. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong ngành y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW có một số lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh, trong đó có y - dược. Đây là niềm vui lớn đối với toàn ngành,

ngành sẽ khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh để nhiệm vụ khoa học, công nghệ lĩnh vực y tế sẽ có những đột phá mới, góp phần thúc đẩy toàn ngành thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2023, Thái Bình đạt 39,05 điểm, xếp hạng 24/63 tỉnh, thành phố. Về thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, kế hoạch, đề án về phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhiệm vụ, đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp tỉnh. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 26/KH-UBND của UBND tỉnh về các nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Sở sẽ khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND đến các cấp, ngành, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, quyết tâm hành động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, với vai trò cơ quan chủ trì, Sở cũng tích cực phối hợp với các ngành, địa phương triển khai 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đã đề ra, trong đó trước mắt khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp

cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và xây dựng để án thành lập quỹ để thực hiện cơ chế chi cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hướng tới rút gọn tối đa các thủ tục hành chính trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ban hành chương trình khung và danh mục nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ưu tiên thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2030 làm căn cứ xây dựng, triển khai dự án trọng điểm cho các lĩnh vực có tiềm năng để thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy khu vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh..., quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. "Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội" là một trong ba đột phá phát triển mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội, với việc khẩn trương triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ là cú hích quan trọng tạo nên tăng trưởng chắc chắn để tỉnh ta tăng tốc trong năm cuối nhiệm kỳ, phần đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tạo đà cho một nhiệm kỳ mới trong khí thế phát triển mới.

TRẦN HƯƠNG

Công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

* Chiều ngày 25/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong tổ chức công đoàn.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc giải thể và chấm dứt hoạt động của 6 công đoàn ngành gồm: Công đoàn ngành giáo dục; Công đoàn ngành y tế; Công đoàn Viên chức tỉnh; Công đoàn ngành xây dựng; Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công đoàn ngành công thương. Thành lập 2 tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh gồm: Công đoàn khối Đảng tỉnh và Công đoàn khối chính quyền tỉnh; chuyển giao 213 công đoàn cơ sở của 6 đơn vị giải thể về trực thuộc Công đoàn khối Đảng tỉnh, Công đoàn khối chính quyền tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố. Đồng thời, chỉ định ban chấp hành lâm thời Công đoàn khối Đảng tỉnh và Công đoàn khối chính quyền tỉnh.

ĐLĐ tỉnh cũng công bố quyết định sáp nhập Ban Tuyên giáo - Nữ công và Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động (LĐLĐ tỉnh) thành Ban Nghiệp vụ (LĐLĐ tỉnh).

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị sau sắp xếp, các đơn vị mới nhanh chóng ổn định tổ chức; bảo đảm hoạt động nền nếp, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện.

* Chiều ngày 25/2, huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy, nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận Huyện ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy; bổ nhiệm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy. Đồng chí Lê Ngọc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Lãnh đạo HĐND huyện đã công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 21/2/2025 của HĐND huyện về việc thành lập 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tại hội nghị cũng công bố các quyết định của UBND huyện bổ nhiệm các chức danh: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Nội vụ; Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy đề nghị các đơn vị mới khẩn trương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, không để chậm trễ, gián đoạn công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc để bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải phát huy được trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; thực hiện sắp xếp cơ sở vật chất, điều kiện, trang thiết bị của cơ quan mới để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác chính trị tư tưởng trong tiếp nhận và sắp xếp cán bộ; quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

THU HOÀI - NGUYỄN THẨM

Làm giàu nhờ được tiếp vốn

"T"in dựng chính sách đã kịp thời đồng hành cùng gia đình tôi trong quá trình phát triển mô hình kinh tế VAC, giúp gia đình vươn lên làm giàu" - chị Phạm Thị Thương, xã Đông Quan (Đông Hưng) chia sẻ.

Đến thăm trang trại với tổng diện tích trên 35.000m² nằm dưới chân đê tả Trà Lũ, không ai có thể tin được rằng nơi đây trước kia là vùng đất bỏ hoang. Để đánh thức vùng đất khó này, gia đình chị Thương đã bỏ qua lời khuyên can của mọi người, mạnh dạn thuê lại rồi vay mượn tiền đầu tư cải tạo, xây thành trang trại chăn

nuôi tổng hợp. Chị Thương cho biết: Khó khăn ban đầu quá nhiều bởi thiếu vốn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi còn hạn chế. Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã chấp nối với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Đông Hưng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Đông Hưng để gia đình được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo chương trình hộ mới thoát nghèo vay phát triển sản xuất nông nghiệp để xây dựng trang trại. Trong đó, vay Ngân hàng Chính sách xã hội 70 triệu đồng,

vay Agribank 1 tỷ đồng. Số tiền vay được, gia đình thuê máy xúc đào 3 ao thả cá, xây 3 khu chuồng, đập bờ, khu nước phen chua và mua con giống về thả. Hiện gia đình đang nuôi 40 con lợn nái, một nửa lợn con do lợn nái đẻ thì gửi bán lợn giống, một nửa để nuôi bán lợn thịt. Cách làm đó vừa giảm chi phí đầu tư lợn giống vừa bảo đảm chất lượng đầu vào. Tổng đàn lợn trong chuồng hiện gần 200 con. Bình quân 1 tháng xuất trên 30 con lợn giống, lợn thịt xuất 2 lứa/năm.

Gian nan nhất trong hành trình xây dựng trang trại của gia đình chị Thương là việc cải tạo, xử lý nước

phèn chua để nuôi cá. Chị chia sẻ: Mấy vụ đầu cứ nuôi là chết. Lãi chưa thấy mà nợ ngân hàng càng tăng, gia đình rất lo. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau "bại không nản", quyết không chùn bước trước khó khăn, vừa làm vừa lên mạng tìm hiểu, tìm một số trang trại thành công học tập kinh nghiệm về áp dụng. Sau một thời gian kiên trì thả chua, nước ao đã được ngọt hóa, việc nuôi cá trở nên dễ dàng hơn. Giờ mỗi năm gia đình xuất bán trên 5 tấn cá truyền thống các loại. Cuối năm 2024, gia đình đầu tư nuôi thêm ốc nhồi. Ngoài ra, trong trang trại chị Thương còn nuôi gần 200 con gà, vịt lấy trứng; tận dụng đất quanh trang trại trồng các loại cây cảnh, cây ăn quả như dưa, chuối, rau các loại để tăng thu nhập. Bằng bàn tay, khối óc, sự tận tảo

sớm hôm của chủ trang trại, sự đồng hành của "bà đỡ" là các ngân hàng, vợ chồng chị Thương đã đánh thức thành công vùng đất hoang, từ chỗ không có giá trị gì nay cho doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, trừ chi phí còn lãi 400 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 3 - 4 lao động địa phương. Thu nhập từ phát triển trang trại tổng hợp đã giúp gia đình chị Thương có điều kiện nuôi con ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang, sắm được đồ dùng hiện đại phục vụ cuộc sống. Chị Thương nhiều năm liền là điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi của huyện Đông Hưng.

Trong quá trình vay vốn, chị Thương luôn trả nợ gốc và lãi đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Vì vậy, mỗi lần muốn vay thêm vốn để phát triển trang trại, các ngân hàng đều đồng ý cho chị bỏ sung. Dự nợ vốn vay của gia đình tại 2 ngân hàng đã lên trên 3 tỷ đồng. Chị Hoàng Thị Lựu, tổ trưởng tổ vay vốn và tiết kiệm thôn Minh Châu, xã Đông Quan cho biết: Chị Phạm Thị Thương là 1 trong 56 hội viên được tổ vay vốn và tiết kiệm làm cầu nối với các ngân hàng nhiều năm qua. Chị Thương vay nhiều song do có dự kiến sử dụng vốn rất bài bản, cụ thể, tính khả thi cao, do đó tổ luôn bình chọn, giúp làm hồ sơ gửi ngân hàng giải ngân nhanh, kịp thời. Điều mừng nhất là nguồn vốn tín dụng đã giúp gia đình chị Thương khai thành công mô hình kinh tế VAC ở nơi trước đó không ai dám nhận để cải tạo, hồi sinh.

THU HIỀN



Nhờ được tiếp vốn, gia đình chị Phạm Thị Thương (người bên phải), xã Đông Quan (Đông Hưng) đã xây dựng thành công trang trại VAC.